

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026

- Tôi tên là: **TRẦN QUỐC DUY** - Sinh ngày: 15/01/1981.
- Quê quán: Thái Bình.
- Nơi cư trú hiện nay: Số 87, đường Hoàng Văn Thái, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.
- Chức vụ hiện nay: Bí thư Tỉnh Đoàn.
- Đơn vị công tác: Tỉnh Đoàn Bình Phước.

Tôi rất vinh dự khi trình bày Chương trình hành động vận động tranh cử với tư cách là người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước quý vị đại biểu và quý cử tri của huyện Bù Đăng - nơi có sóc Bom Bo huyền thoại, từng là hậu phương của cách mạng. Hình ảnh của địa danh lịch sử hào hùng này đã đi vào ca khúc “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng làm rung động hàng triệu trái tim người Việt.

Kính thưa quý cử tri!

Với tôi, đây là lần thứ hai ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước. Tôi vô cùng vinh dự khi ứng cử trên địa bàn huyện Bù Đăng trong nhiệm kỳ này. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong vai trò là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Hớn Quản, tôi đã cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong việc thu thập, phản ánh trung thực và kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cùng chính quyền địa phương giải quyết những ý kiến, nguyện vọng của quý cử tri; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tham gia thảo luận, biểu quyết những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện Hớn Quản. Tôi vui mừng vì những ý kiến, kiến nghị của quý cử tri huyện Hớn Quản trong thời gian qua đã cơ bản được giải quyết, góp phần phát triển Bình Phước, nói chung và huyện Hớn Quản nói riêng.

Tôi luôn ý thức rằng đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Là người đại biểu của Nhân dân thì trên mọi hoạt động, cương vị công tác luôn phải nhận thức rõ dân là gốc, là trung tâm; phải lắng nghe, thấu hiểu và phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Chính vì thế, được sự giới thiệu của Tỉnh ủy, sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cộng với sự tín nhiệm giới thiệu của cán bộ, cử tri nơi công tác và tại địa phương nơi cư trú trong quá trình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi ý thức rằng việc ứng cử không chỉ là vinh dự mà đồng thời là nghĩa vụ, trách nhiệm lớn của bản thân trước Đảng và người dân tỉnh nhà. Với trách nhiệm, tâm huyết và kinh nghiệm, vị trí công tác của bản thân, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân

tính nhiệm kỳ 2016 - 2021, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, liên hệ chặt chẽ và dành nhiều thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quý cử tri huyện Bù Đăng để kịp thời kiến nghị với Hội đồng nhân dân, chính quyền, các ngành, các cấp giải quyết. Tích cực tham gia giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri huyện nhà. Giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan Nhà nước, của các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và của Nhân dân. Nỗ lực tham gia xây dựng Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng vững mạnh.

Thứ hai, cùng với lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận của địa phương quan tâm đến việc bảo đảm các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân huyện Bù Đăng, tiêu biểu như: chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giáo dục - đào tạo, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các địa bàn khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, thanh thiếu niên chậm tiến, sau cai nghiện; thanh niên hoàn lương.

Thứ ba, làm tốt vai trò, chức trách với cương vị là Bí thư Tỉnh Đoàn. Qua đó, tôi sẽ nỗ lực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những công trình, phần việc nhằm đẩy mạnh gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bù Đăng; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đoàn viên thanh niên huyện nhà khởi nghiệp, lập nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tích cực quảng bá hình ảnh huyện Bù Đăng với những nét văn hóa đặc sắc cùng các sản phẩm, mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên trên các kênh truyền thông trong và ngoài tỉnh để góp phần giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương và thu hút đầu tư, phát triển.

Xin chân thành cảm ơn!